

Năm 2024

THỨ BA

Phát hành: 05/3/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ	1
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	2
2. Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức	2
3. An Giang đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước	3
4. Đồng Tháp: Tăng cường đội mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành	4
5. Yên Bái: Tổ chức hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính	5
6. Quảng Nam đẩy mạnh chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê	6
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	6
7. Cải cách môi trường kinh doanh: Sức nóng đến từ sự thấu hiểu	6
8. Cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương	8
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	9
9. Thanh Hoá: Tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ trong cơ quan Đảng, Nhà nước	9
THẾ GIỚI	10
10. Iraq: Thủ tướng công bố chỉ thị mới nhằm tăng cường chống tham nhũng	10

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 220/QĐ-TTg ngày 4/3/2024 phê duyệt danh sách thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ. Theo đó, Thủ tướng làm Trưởng ban Chỉ đạo. Các Phó Trưởng ban gồm: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt;

Danh sách ủy viên còn có: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh...

Thành viên trong Ban Chỉ đạo còn có: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang; Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ; Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang...

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký (4/3/2024) và thay thế Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 14/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Theo Quyết định trước đó của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách, sáng kiến và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Chính phủ; cho ý kiến về chương trình, kế hoạch cải cách hành chính dài hạn và kế hoạch hoạt động hằng năm của Ban Chỉ đạo do Bộ Nội vụ trình Chính phủ.

Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hoà, phối hợp giữa các bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xem xét nội dung các đề án, dự án quan trọng về cải cách hành chính của Chính phủ, các dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ, quyết định, chỉ thị của Thủ tướng có nội dung chủ yếu liên quan đến cải cách hành chính trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng xem xét, quyết định.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo còn giúp Thủ tướng đôn đốc, theo dõi, đánh giá việc thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách hành chính... Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. (Tienphong.vn 04/3, Luân Dũng) [Về đầu trang](#)

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Thanh tra Chính phủ làm việc tại Bắc Ninh về trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức

Ngày 4/3, Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Ninh về thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo Kế hoạch, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công cho người dân và

doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian 45 ngày kể từ ngày 01/3/2024; thời kỳ thanh tra từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/11/2023, khi cần thiết có thể thanh tra những nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Vụ trưởng Vụ II, Thanh tra Chính phủ Đỗ Mạnh Hùng nhấn mạnh, mục đích thanh tra nhằm ghi nhận và phát hiện những nhân tố tích cực, cách làm hay trong giải quyết TTHC để đề xuất nhân rộng trong cả nước. Đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại từ đó đưa ra các giải pháp cải cách, chấn chỉnh nhằm đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC.

Phó Vụ trưởng Vụ II mong muốn tỉnh Bắc Ninh cũng như các Sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện trong việc cung cấp đầy đủ các tài liệu theo đúng nội dung, thời hạn yêu cầu giúp Đoàn thanh tra hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Thanh tra Chính phủ với tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua. Đồng thời, mong muốn thông qua cuộc thanh tra, Thanh tra Chính phủ tiếp tục quan tâm, góp ý, chỉ ra những ưu nhược điểm để Bắc Ninh thực hiện tốt hơn công tác lãnh chỉ đạo trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị các Sở, ngành, địa phương được thanh tra cần làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp đầy đủ hồ sơ, nội dung tài liệu theo thời gian yêu cầu của Đoàn thanh tra. Giao Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện trong thời gian Đoàn làm việc tại Bắc Ninh. (VOV.vn 04/3, Tiên Dũng) [Về đầu trang](#)

An Giang đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính Nhà nước

Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), lấy người dân làm trung tâm phục vụ; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp, UBND tỉnh An Giang đã ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023.

Theo đó, sẽ thực hiện 700 phiếu khảo sát đối với 17 sở, ban, ngành và 11 UBND huyện, thị xã, thành phố, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023. Các tiêu chí khảo sát phù hợp với yêu cầu CCHC của tỉnh. Kết quả đo lường sự hài lòng được công bố công khai, rộng rãi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, mục tiêu nhằm xác định được kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Huy động sự tham gia của người dân

đánh giá hiệu quả hoạt động CCHC Nhà nước và đo lường sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó, nắm được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để các ngành, các cấp có những biện pháp đẩy mạnh CCHC, cải thiện và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, xã hội.

Do đó, việc thực hiện đo lường sự hài lòng phải đảm bảo tính khoa học, thống nhất, khả thi. Kết quả đo lường sự hài lòng phải đảm bảo tính tin cậy, chính xác, đại diện; giúp các cơ quan hành chính nhà nước xác định được những tồn tại, hạn chế trong cung ứng dịch vụ hành chính công để có giải pháp cải thiện chất lượng phục vụ; nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

UBND tỉnh An Giang giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp, hỗ trợ Sở Nội vụ trong triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trong phạm vi, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị.

Thông tin, tuyên truyền việc triển khai, ý nghĩa, mục đích của việc khảo sát, đo lường sự hài lòng hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, để hưởng ứng tham gia khi được chọn khảo sát. Sử dụng kết quả đo lường sự hài lòng của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về cung ứng dịch vụ công. Từ đó, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trong những năm tiếp theo. (Baoangiang.com.vn 05/3, Hạnh Châu) [Về đầu trang](#)

Đồng Tháp: Tăng cường đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với UBND TP Cao Lãnh về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 vào chiều ngày 4/3.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu TP Cao Lãnh chủ động trong lãnh đạo, điều hành và đề cao trách nhiệm người đứng đầu; đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bám sát vào chỉ đạo của cấp trên; kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tăng cường kỷ cương, kỷ luật để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra.

Thành phố cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025, phân nhóm các chỉ tiêu để có giải pháp thực hiện đạt tất cả các chỉ tiêu. Về phát triển các công trình đô thị, thành phố cần thực hiện dứt điểm chương trình phân khu đô thị, quy hoạch đi trước, dự án kêu gọi đầu tư theo sau.

Đồng thời, cần rà soát lại các chỉ tiêu đô thị loại I, các dự án phát triển hoàn thiện đô thị; tạo môi trường đầu tư tốt để thu hút doanh nghiệp đến đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp, hộ kinh doanh cá thể phát triển; thực hiện cải cách hành chính tốt hơn nữa, tăng cường xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ để nâng cao sự hài lòng của người dân.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND TP Cao Lãnh Võ Phan Thành Minh, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, UBND thành phố đã ban hành các quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Cao Lãnh năm 2024; ban hành Chương trình công tác năm 2024; Kế hoạch Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa IX và Nghị quyết của HĐND thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường làm căn cứ xây dựng các giải pháp và triển khai thực hiện với quyết tâm cao nhất, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu được giao.

Thực hiện Bản cam kết hành động năm 2024 với UBND tỉnh, UBND TP Cao Lãnh đã tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai thực hiện 11 nội dung tại Công văn số 271 ngày 31/1/2024 giao cho các phòng, ban ngành thành phố và UBND các xã, phường thực hiện từng nội dung cụ thể. Trên cơ sở các nội dung đã cam kết, thành phố chỉ đạo chủ động triển khai, rà soát các tiêu chí, tiêu chí thành phần để có giải pháp thực hiện hiệu quả. (Baodongthap.vn 04/3, Thanh Trúc) [Về đầu trang](#)

Yên Bái: Tổ chức hướng dẫn quy trình số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 4/3, UBND huyện Yên Bình phối hợp với Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và lưu trữ dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu được chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và cán bộ kỹ thuật của VNPT Yên Bái tập huấn, hướng dẫn thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính bao gồm: tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hướng dẫn một số tính năng mới trên Cổng dịch vụ công tỉnh.

Cùng với đó, các đại biểu tham dự tập huấn cũng đã trao đổi, thảo luận một số vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu phục vụ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị mình công tác.

Qua tập huấn nhằm hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm nhiệm vụ nắm bắt thêm các kỹ năng công cụ hỗ trợ số hóa hồ sơ, quy trình số hóa hồ sơ áp dụng vào thực tiễn công việc, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong tiếp cận và khai thác kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử, đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính quyền số của địa phương. (Baoyenbai.com.vn 04/3, Thanh Chi) [Về đầu trang](#)

Quảng Nam đẩy mạnh chuẩn hóa, chia sẻ dữ liệu hành chính phục vụ công tác thống kê

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành công văn về thực hiện Chỉ thị số 28 ngày 27/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đề án nhằm ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin - truyền thông và các phương pháp khoa học dữ liệu để nâng cao chất lượng thông tin thống kê, đổi mới điều tra thống kê; tích hợp, sử dụng dữ liệu hành chính; thu thập và xử lý dữ liệu lớn; phổ biến thông tin thống kê và chia sẻ dữ liệu, thông tin thống kê theo hướng nâng cao tính tiếp cận thông tin của người dùng tin và sử dụng thông tin thống kê hiệu quả.

Đến hết năm 2023, các nhiệm vụ của tỉnh triển khai đề án đạt được kết quả tích cực; tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Để khắc phục tồn tại, đẩy mạnh triển khai đề án, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu hành chính trong phạm vi quản lý phục vụ công tác thống kê.

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh để tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính (dữ liệu liên quan đến thu chi ngân sách, thuế, xuất nhập khẩu, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đăng ký về cấp phép đầu tư...); phối hợp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra thống kê nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

Chỉ đạo, bố trí nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và các hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thống kê... (Baoquangnam.com.vn 05/3, Nam Phương) [Về đầu trang](#)

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Cải cách môi trường kinh doanh: Sức nóng đến từ sự thấu hiểu

Hội nghị Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP với chủ đề “Cải cách tạo điểm tựa thúc đẩy phát triển doanh nghiệp” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trở thành nơi kết nối, chia sẻ tâm tư giữa các cơ quan và doanh nghiệp.

“Nếu cùng một nội dung mà hơn 3 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đề cập, chúng tôi coi đây là vấn đề về chính sách cần nghiên cứu nghiêm túc để có thể sửa đổi kịp thời, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bộ, ngành, địa phương quan điểm này”.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông đã nói như vậy sau khi nghe hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp gửi tới Hội nghị Triển khai Nghị quyết 02/NQ-CP vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng 2/2024.

Với quan điểm này, có thể hình dung, trong báo cáo gửi Thủ tướng vào đầu tháng 3/2024 về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các nội dung liên quan vướng mắc tại Nghị định 09/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm, Nghị định 10/2020/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô..., hay những khác biệt còn lại trong tháo gỡ vướng mắc khi triển khai thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR)... sẽ được đưa vào nhóm ưu tiên xử lý sớm. Đây là điều các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, kỳ vọng.

Những tổn thất, khó khăn của các doanh nghiệp thực phẩm khi buộc phải bổ sung i-ốt vào muối, tăng cường sắt và kẽm vào bột mì khi dùng trong chế biến thực phẩm do quy định không phù hợp với thông lệ quốc tế đã tồn tại 7 năm. Những thắc mắc của doanh nghiệp vận tải khi phải dành thời gian, nguồn lực để cung cấp thông tin hàng trăm chuyên đi mỗi ngày qua email tới các sở giao thông - vận tải, mà không hiểu mục tiêu quản lý là gì, thông tin có được sử dụng hiệu quả hay không cũng đã bước sang năm thứ 5...

Vấn đề là không phải không có phương án hữu hiệu. Trường hợp của các doanh nghiệp thực phẩm, Chính phủ đã nhiều lần chỉ đạo hướng xử lý là khuyến khích doanh nghiệp, thay vì bắt buộc. Với các doanh nghiệp đang chờ đợi được quyền lựa chọn khi thực hiện tái chế, nội dung của Nghị quyết 02/NQ-CP được đặc biệt đón chào khi đưa ra 3 chỉ đạo đúng với mong muốn của họ. Đó là nghiên cứu cho phép doanh nghiệp được thực hiện kết hợp 2 hình thức; nộp đóng góp tái chế trên cơ sở quyết toán theo số lượng thực tế khi kết thúc năm và thời hạn nộp đến hết quý I của năm tiếp theo và đề xuất chính sách ưu đãi đối với bao bì thân thiện với môi trường hoặc sử dụng vật liệu tái chế.

Tuy nhiên, việc xử lý quá chậm khiến cộng đồng doanh nghiệp cảm thấy lo ngại. Thậm chí, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực - Thực phẩm TP.HCM cho rằng, nếu Bộ Y tế cứ trì hoãn và kéo dài việc sửa đổi Nghị định 09/2016/NĐ-CP, doanh nghiệp sẽ chịu rất nhiều tổn thất, không chỉ là tiền bạc, thời gian, mà trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp mất cả thị trường xuất khẩu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của cả ngành hàng.

“Tình trạng này đang ảnh hưởng tới niềm tin của doanh nghiệp. Với những khó khăn dai dẳng từ thị trường, cộng thêm những chi phí phát sinh trong việc tuân thủ các quy định, thủ tục hành chính, phân đông doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng đang ở trạng thái ít có cơ hội hồi phục”, bà Chi chia sẻ thực tế doanh nghiệp tới đại diện các bộ, ngành, địa phương có mặt, mong nhận được sự thấu hiểu.

10 năm đi cùng với các nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, tính từ Nghị quyết 19 năm 2014, ông Đậu Anh Tuấn, Phó tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có lý giải riêng về lý do chậm trễ trong xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp. Đó là khối lượng công việc cực kỳ lớn, với yêu cầu cao và thời gian gấp rút, chịu sức ép từ cả trên xuống và từ đòi hỏi thực tiễn.

“Tôi rất chia sẻ với khối lượng công việc và áp lực của các bộ, ngành trong soạn thảo chính sách, trong khi nguồn lực eo hẹp. Trong bối cảnh này, doanh nghiệp cũng phải tự đặt câu hỏi rằng, nếu làm trong bộ máy nhà nước, chúng ta sẽ làm thế nào?”, ông Tuấn nói.

Câu hỏi này không dễ trả lời, nhất là khi những cải cách môi trường kinh doanh thường đòi hỏi những cách làm, tư duy khác với những quy định hiện tại. Song, cách đặt vấn đề này đòi hỏi các bên, gồm cả cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp có trách nhiệm hơn với các kiến nghị, đề xuất. Có thể, lý do này thúc đẩy VCCI thường xuyên có những nghiên cứu, khảo sát, đánh giá độc lập về các vấn đề, vướng mắc của doanh nghiệp để có đề xuất phương án xử lý, dù đây là công việc cũng không dễ dàng và rất nhiều sức ép.

Tuy nhiên, chính quá trình này đã cho vị chuyên gia VCCI nhận định rằng, để cải cách bền vững, cách tốt nhất vẫn là đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của bộ máy thực thi và các hoạt động tham vấn phải được thực hiện một cách rộng rãi và thực chất.

“Tôi vẫn nhớ những hội thảo đầu tiên với ngành thuế, hải quan rất căng thẳng, với nhiều quan điểm trái chiều giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp, nhưng có những cuộc điều tra về sự hài lòng của người nộp thuế do VCCI thực hiện đã được Tổng cục Thuế sử dụng làm dữ liệu để thanh tra công vụ. Sau 10 năm, ngành thuế, hải quan được doanh nghiệp ghi nhận có nhiều thay đổi nhất”, ông Tuấn nói và cho rằng, sự tham gia, giám sát của doanh nghiệp, của xã hội nên được coi là động lực để các cơ quan quản lý nhà nước có những thay đổi thực chất. (Baodautu.vn 05/3, Khánh An) [Về đầu trang](#)

Cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 209/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương năm 2024.

Cụ thể, Thủ tướng cắt giảm, đơn giản hóa 13 thủ tục hành chính liên quan đến 2 lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương.

Trong lĩnh vực hóa chất, Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ 3 thủ tục: Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh giấy phép sản xuất hóa chất DOC, DOC - PSF.

10 thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, được cắt giảm, đơn giản hóa gồm: Thủ tục Thông báo hoạt động khuyến mại. Thủ tục Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Thủ tục Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thủ tục Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Thủ tướng giao Bộ Công Thương và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời hạn quy định tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng phê duyệt ở trên. (Hanoimoi.com.vn 05/3, Minh Bảo)[Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Thanh Hoá: Tăng cường giáo dục liêm chính cho cán bộ trong cơ quan Đảng, Nhà nước

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa ban hành Kết luận số 2664 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giáo dục liêm chính cho cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung và công tác giáo dục liêm chính nói riêng.

Đồng thời, đổi mới toàn diện, thực chất nội dung và phương thức giáo dục liêm chính; xây dựng và thực hành văn hóa liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực; kiến tạo môi trường sống, làm việc lành mạnh với những giá trị đạo đức, nhân văn cao đẹp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thanh Hoá có năng lực, phẩm chất, tư cách đạo đức tốt, gương mẫu, tiên phong, tận tụy phục vụ Nhân dân, trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, lợi ích của dân tộc.

Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030 Thanh Hoá là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc. (Truyền hình Thanh Hóa - Chuyên mục Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày 4/3) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Iraq: Thủ tướng công bố chỉ thị mới nhằm tăng cường chống tham nhũng

Trong một động thái quan trọng nhằm chống tham nhũng trong các cơ quan Chính phủ, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia Al-Sudani đã ban hành 3 chỉ thị mới nhằm nâng cao hiệu quả của kiểm toán nội bộ và sự hợp tác của các cơ quan Chính phủ khác nhau trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Chỉ thị đầu tiên tập trung vào việc cải thiện và mở rộng chức năng kiểm toán nội bộ trên tất cả các tổ chức Chính phủ. Điều này liên quan đến việc nâng cao năng lực hành chính của các cơ quan kiểm toán, mở rộng phạm vi của họ để bao gồm tất cả loại hình xem xét chi tiêu và đảm bảo cả việc ngăn chặn vấn đề quản lý quỹ yếu kém cũng như bảo vệ pháp lý cho kiểm toán viên. Các biện pháp như vậy được thiết kế để thúc đẩy một môi trường chống tham nhũng hiệu quả và ổn định hơn trong Chính phủ Iraq.

Chỉ thị thứ hai liên quan đến việc phân phối hướng dẫn kiểm toán nội bộ do Cục Kiểm soát tài chính liên bang chuẩn bị cho tất cả cơ quan Chính phủ. Hướng dẫn này nhằm mục đích nâng cao năng lực của các đơn vị hành chính trong việc đạt được mục tiêu, ngăn ngừa tham nhũng và đảm bảo quản lý công quỹ minh bạch và có trách nhiệm.

Thêm vào đó, *chỉ thị thứ ba* kêu gọi soạn thảo luật cho Cơ quan Kiểm toán nội bộ liên bang, nhấn mạnh tầm quan trọng của nền tảng pháp lý nhằm nâng cao hiệu quả của kiểm toán phòng ngừa và nâng cao trách nhiệm giải trình cũng như tính liêm chính trong các cơ quan Chính phủ.

Được biết, với 23 điểm (thang điểm 100), Iraq xếp hạng 154 trên 180 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) năm 2023, đánh giá mức độ tham nhũng khu vực công, do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố cuối tháng 1/2024. (Thanhtra.com.vn 04/3, Ngọc Anh) [Về đầu trang./.](#)

Biên tập viên: Thanh Hồng